

ประจักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน



วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ กัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานร่วมกับคุณอรุณ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณะนักวิจัย คุณสุทิศ จิราวุฒิพงษ์, คุณดิศยา ยศพล, คุณวิชัย มีสวัสดิ์ นักวิจัย และคุณสุพจน์ สุขสมงาม โดยมีวาระสำคัญในการหารือคือ

การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ในช่วงที่ผ่านมาโดยทีมนักวิจัยได้ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายต้นน้ำเกษตรกร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานตลาดสุขใจ การพัฒนาสุขลักษณะตลาดสุขใจ ปรับทัศนียภาพ ทำท่อระบายน้ำมีฝาปิด จัดทำถังดักไขมัน ติดตั้งถังดับเพลิง และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในตลาด โดยทีมวิจัยได้รายงานสรุปยอดรายรับตลาดสุขใจในปี 2555 ที่ผ่านมามีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 11,621,400 บาท มีผู้เยี่ยมชม 56,272 คน

การหารือแผนการดำเนินโครงการในระยะต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในระยะนี้ คือ

- 1.การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต เครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้าในตลาดสุขใจ
- 2.การขยายผลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ผู้ค้าตลาดสุขใจ

หลังจากนั้นเป็นการหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) ซึ่งตลาดสุขใจเป็น 1 ใน 4 แห่งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม และศูนย์เรียนรู้ Farmer shop

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯได้เชิญทีมวิจัยจัดบูตนิทรรศการเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ทั้ง 4 ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเตรียมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภายใต้โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สปก.: Smart Farmers; Smart officer คู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี และเสวนาวิชาการซึ่งพิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้ขอความร่วมมือให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนจำนวน 12 คน ที่จะเดินทางไปดูงานตัวแบบธุรกิจสามพรานและตลาดสุขใจในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 นี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยภายใต้ภารกิจของวิทยาลัยต่อไป